

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่อุปนายกสภาสถาบันเสนอ

คำชี้แจง

ตามที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลีมหณฑุส อุปนายกสภาสถาบัน ได้รับ
มอบหมายจากนายกสภาสถาบันให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลีมหณฑุส อุปนายกสภาสถาบัน ขอเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการดำเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างข้อสรุปจาก
ที่ประชุมฯ กับ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑

หัวข้อ	สรุปจากที่ประชุม	พรบ. สจล. พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นที่ ๑	สัดส่วนของกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกควรมากกว่า กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน	กรรมการสภาสถาบัน จำนวนทั้งหมด ๑๙ คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑๓ คน
ประเด็นที่ ๒	การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภา สถาบัน ต้องเกิดจากการขาดคุณสมบัติ	การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภา สถาบัน เป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นที่ ๓	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สภาสถาบัน ควรอยู่ระหว่าง ๓ - ๔ ปี	กรรมการสภาสถาบัน มีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

หัวข้อ	สรุปจากที่ประชุม	พรบ. สจล. พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นที่ ๔	วาระการดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ควรพิจารณาจากสาเหตุและความก้าวหน้าของงาน	ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี
ประเด็นที่ ๕	สถานภาพของคณะกรรมการสภาสถาบัน มีกฎเกณฑ์ของสภาสถาบันอยู่แล้ว ไม่ควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรี	มีสถานภาพเป็น ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ตามประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติการวิจัย การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นที่ ๖	กรรมการสภาสถาบัน ไม่ควรจำกัด เรื่องอายุ เพราะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด
ประเด็นที่ ๗	ควรมีการประเมินผลงานของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน	กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ในการนี้ นายกสภาสถาบัน ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล อุปนายกสภาสถาบัน ที่ได้เสียสละเวลาไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน